

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘

เรื่อง

๑. นาปรังลุ่มเจ้าพระยาลดต่ำสุดในรอบ ๒๐ ปี
๒. ขึ้นมาตรการงดนาปรัง สูญ ๗ หมื่น/ครัวเรือน
๓. ดินดำน้ำดี: เผยผลไม้ภาคตะวันออกแนวโน้มผลผลิตลดแต่ราคาดี
๔. พิธีซ้อมใหญ่พระราชพิธีพืชมงคล
๕. ปักธงลุยเออีซี: แนะนำปรับโครงสร้างภาคเกษตร ชี้ทางรอดวิกฤติแรงงานไทย
๖. ชงรัฐทำสัญญาขายข้าวจีน - ฟิลิปปินส์
๗. ส่งออกข้าวไตรมาสแรกต่ำกว่าเป้า แนะนำรัฐเร่งทำสัญญาขายจีน - ปินส์
๘. กระจก ๑๐ ด้าน: ส่งออกไก่โต ๘%
๙. ประมงประชุม
๑๐. อยู่ยบปล่าปลา คืบชีวิตสู่มแม่น้ำ เฉลิมพระเกียรติ
๑๑. มติสนช.ถอดบุญทรง - ภูมิ

หนังสือพิมพ์

- เดลินิวส์  
กรุงเทพธุรกิจ  
เดลินิวส์  
เดลินิวส์  
เดลินิวส์  
บ้านเมือง  
มติชน  
สยามธุรกิจ  
ไทยรัฐ  
แนวหน้า  
บ้านเมือง

\*\*\*\*\*

## นาปรังลุ่มเจ้าพระยาลดต่ำสุดในรอบ 20 ปี

21 รายงานจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงเนื้อที่ปลูกข้าวนาปรังในลุ่มเจ้าพระยา ได้แก่ จังหวัดลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท และ อ่างทอง ว่ามีเนื้อที่เพาะปลูกรวม 410,041 ไร่ ถือเป็นตัวเลขเพาะปลูกข้าวที่ต่ำที่สุดในรอบ 20 ปี

เนื่องจากปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยามีปริมาณไม่เพียงพอต่อการทำนาในฤดูข้าวนาปรัง พร้อมทั้งต้องจัดสรรน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค รักษาระบบนิเวศ และสำรองไว้ให้เกษตรกรปลูกข้าวในช่วงฤดูฝน ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ประกาศให้งดทำนาปรังในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาและลุ่ม



แม่น้ำแม่กลอง ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 ร้อยละ 76

ถึง 30 เมษายน 2558 หากเปรียบเทียบเนื้อที่เพาะปลูกข้าวนาปรังปี 2558 กับปี 2557 พบว่าเนื้อที่เพาะปลูกข้าวนาปรังปี 2558 ต่ำกว่า คิดเป็นร้อยละ 72 และต่ำกว่าปี 2556 คิดเป็น

อย่างไรก็ตาม เกษตรกรส่วนหนึ่งยังเผชิญปัญหาข้าวยืนต้นตายเพราะขาดน้ำ และข้าวกระทบหนาวในช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมา เนื่องจากอากาศหนาวเย็น นอกจากนี้ ยังเผชิญ



ปัญหาหนูกัดกินต้นข้าวอีกด้วย จึงส่งผลให้ผลผลิตต่อไร่ต่ำกว่าปีที่ผ่าน ๆ มา

ทั้งนี้ มีเกษตรกรบางส่วนใน 4 จังหวัดข้างต้นที่สามารถทำนาปรังได้ เนื่องจากใช้น้ำจากปอนบาดาล น้ำอนคลอง หรือนำน้ำจากแม่น้ำที่สามารถสูบน้ำขึ้นมาใช้ และคาดว่าในเดือนพฤษภาคม 2558 นี้ เกษตรกรจะมีน้ำเพียงพอต่อการทำนาปี.

# ชี้มาตรการงดนาปรัง สูญ 7 หมื่น/ครัวเรือน

มาตรการเสริมไร่ฝล หนุนแจก  
คูปองช่วยปัจจัยการผลิตตรง

“ศูนย์ติดตามและพยากรณ์เศรษฐกิจการเกษตร” ชี้มาตรการเสริมงดนาปรังไม่ได้ผล เกษตรกรรวมแค่ 4 หมื่นคน จ้างงานได้เพียง 11 % เผยเกษตรกรสูญรายได้ 70,268 บาท จิตีฬลดลง 58,539 ล้านบาท

นายกัมปนาท เพ็ญสุภา รองคณบดีฝ่ายวิจัย ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดเผยว่า จากการศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากมาตรการงดส่งน้ำเพื่อการเพาะปลูกข้าวนาปรังต่อเนื่อง และข้าวนาปรังในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาและแม่กลอง พบว่าในภาพรวมมาตรการนี้ ทำให้รายได้เฉลี่ยจากการทำนาปรังลดลงครัวเรือนละ 70,268 บาท

โดยเกษตรกรในลุ่มน้ำเจ้าพระยาและลุ่มน้ำแม่กลองลดลงรวม 27,462 ล้านบาท และการบริโภคของครัวเรือนเกษตรลดลง 25,631 ล้านบาท ซึ่งจะส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP ลดลงเป็นมูลค่าโดยรวม 58,539 ล้านบาท

“เมื่อพิจารณาเฉพาะเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยา และลุ่มน้ำแม่กลอง ในปีการเพาะปลูก 2557/58 พบว่า เกษตรกรทำนาปรังทั้งสิ้น 6.34 ล้านไร่ เกินกว่าแผนที่วางไว้ 2.07 ล้านไร่ ผลผลิตเกินกว่าแผนที่วางไว้ 3.8 ล้านตัน ทากรัฐบาลยังดำเนินนโยบายรับจำนำข้าวต่อจะต้องจ่ายเงินอุดหนุนเพิ่มจำนวน 57,000 ล้านบาท และหากยังคงปลูกข้าวนาปรังในปีการเพาะปลูก 2557/58 ไม่ประกาศการงดการส่งน้ำส่งผลให้เกษตรกรได้รับผลผลิตเพียง 37.13% ของปีที่ผ่านมเท่านั้น ความเสียหายจะมีมากถึง 67% มูลค่ากว่า 22,625.9 ล้านบาท” นายกัมปนาท กล่าว

มาตรการงดการทำนาปรังรัฐบาลมีมาตรการเสริม คือการช่วยเหลือในโครงการ 1 ตำบล 1 ล้านบาท จำนวน 3,052 ล้านบาท การจ้างงานในพื้นที่ 2 ลุ่มน้ำ จำนวน 399.5 ล้านบาท หรือ 11% รวม 44,388 ราย แยกเป็น ลุ่มน้ำ

เจ้าพระยา 35,337 ราย ลุ่มน้ำแม่กลอง 9,051 ราย และการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชที่แจก จำนวน 222.5 ล้านบาท รวมเป็นเงินช่วยเหลือทั้งสิ้น 3,674 ล้านบาท จะทำให้รายได้จากการทำนาปรังสุทธิลดลง 23,788 ล้านบาท และการบริโภคของครัวเรือนลดลงเท่ากับ 22,202 ล้านบาท และจะส่งผลให้ GDP ลดลง 50,707 ล้านบาท ผลกระทบจากการลดพื้นที่ปลูกข้าวนาปรังที่มีต่อครัวเรือนเกษตรกรนี้ สะท้อนภาพในสถานการณ์จริงในระดับครัวเรือน ซึ่งศูนย์ติดตามและพยากรณ์เศรษฐกิจการเกษตร (KOFIC) ได้ทำการสำรวจจากสนามในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา และลุ่มน้ำแม่กลอง โดยทำการสัมภาษณ์เกษตรกร จำนวน 281 ราย ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สิงห์บุรี และนครปฐม พบว่า เกษตรกรทั้ง 4 จังหวัด มีพื้นที่เพาะปลูกทั้งหมด 8,725 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่นาปรัง 7,644 ไร่ หรือ 87.61% ของพื้นที่เพาะปลูก ส่วนใหญ่เกษตรกรที่สัมภาษณ์มีที่ดินเป็นของตนเอง 37.7% ของเกษตรกรที่สัมภาษณ์ ส่วนเกษตรกรที่เช่าที่ดิน มีค่าเช่าที่ดินเฉลี่ยไร่ละ 618 บาท

“จากกรณีของความร่วมเมื่อลดพื้นที่ปลูกข้าวนาปรังพบว่า การจ้างงานรัฐบาล มีงบประมาณมากถึง 2,427 ล้านบาท แต่มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการเพียง 399 ล้านบาทเท่านั้น ในขณะที่การหารายได้นอกภาคการเกษตรด้านอื่นมีน้อยมาก ไม่มีผลต่องานวิจัย มาตรการที่รัฐลงไปเป็นมาตรการเสริมจึงไม่ประสบผลสำเร็จ”

นายกัมปนาท กล่าวว่า มาตรการที่จะทำให้ชาวนาได้ประโยชน์มากที่สุดรวดเร็ว คือการช่วยเหลือโดยตรง อัดฉีดเงินเข้าไปในด้านปัจจัยการผลิต ซึ่งการแจกคูปองเป็นแนวทางหนึ่ง ที่จะทำให้เงินไม่รั่วไหล นำมาใช้ในภาคการเกษตรเท่านั้น แต่การสร้างอาชีพเสริมเพื่อให้เกษตรกรมีรายได้จากทางอื่นมากขึ้นนั้นเป็นเรื่องยาก เพราะแต่ละคนถนัดไม่เหมือนกัน ซึ่งจากผลการศึกษาพบว่าเกษตรกรต้องการความช่วยเหลือในรูปแบบเงินสดมากถึง 48.8% ส่งเสริมอาชีพ 26.3% เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ 18.9% และคูปองเพื่อซื้อปัจจัยการผลิต 17.4%

# เผยผลไม้ภาคตะวันออกแนวโน้มผลผลิตลดแต่ราคาดี



อธิบดีฯโอฬาร



## ดินดำน้ำดี

นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า ในปี 2558 ผลไม้ภาคตะวันออกที่สำคัญ 4 ชนิด คือ ทุเรียน มังคุด เงาะ และลองกอง คาดว่าจะมีจำนวนผลผลิตในภาพรวมลดลง เนื่องจากสภาพภูมิอากาศที่แปรปรวนมากในช่วงปลายมีนาคมถึงเมษายน จากการวิเคราะห์สถานการณ์พบว่า

ทุเรียน จะมีผลผลิตรวม 338,515 ตัน ลดลงจากปี 2557 ร้อยละ 2.78 เนื่องจากมีฝนตกหนักต่อเนื่อง ทำให้ทุเรียนแตกใบอ่อน และสลัดผลทิ้ง โดยผลผลิตจะกระจุกตัวสูงสุดในช่วงเดือนพฤษภาคมประมาณร้อยละ 40

เงาะ จะให้ผลผลิตรวม 135,489 ตัน ลดลงจากปี 2557 ร้อยละ 5.88 เนื่องจากสภาพอากาศมีหมอกจัดและฝนตก ทำให้เงาะไม่ติดลูก และจะกระจุกตัวสูงสุดในช่วงเดือนมิถุนายนประมาณร้อยละ 50

มังคุด จะมีผลผลิตรวม 114,319 ตัน ลดลงจากปี 2557 ร้อยละ 20.36 เนื่องจากอากาศร้อนสลับหนาวในช่วงปลายปี และมีฝนตกหนักติดต่อกันนาน 3-5 วัน ในทุกเดือนทำให้มังคุดแตกใบอ่อนแทนมากกว่าการออกดอก โดยจะมีช่วงกระจุกตัวสูงสุดในช่วงเดือนมิถุนายนประมาณร้อยละ 50

ลองกอง จะมีผลผลิตรวม 52,325 ตัน ลดลงจากปี 2557 คิดเป็นร้อยละ 7.05 ซึ่งส่วนใหญ่เกษตรกรจะปลูกในลักษณะพีชอมลินหรือปลูกแซมในสวนผลไม้อื่น ๆ เพื่อเสริมรายได้

อย่างไรก็ตามในปีนี้ได้กำหนดแผนปฏิบัติงานรองรับเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาผลไม้นี้ไว้คือ

1. จัดทำข้อมูลไม้ผลเศรษฐกิจไปทำการสำรวจข้อมูลจริงในพื้นที่และประเมินสถานการณ์ผลผลิต
2. จะดำเนินการสำรวจและคาดคะเนความต้องการผลผลิตตามเกรดคุณภาพ
3. กรมส่งเสริมการเกษตร และสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตจะทำการปรับสมดุลระหว่างปริมาณผลผลิตและความต้องการผลผลิตตามชนิดคุณภาพ ปริมาณ และช่วงเวลาของผลไม้แต่ละชนิดในแต่ละแหล่งผลิต

4. ทหาพบว่าไม้ผลผลิตส่วนเกิน จะเข้าไป

จัดทำแผนบริหารจัดการผลผลิต โดยบูรณาการร่วมระหว่างหน่วยงานภาครัฐและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 5. ดำเนินการบริหารจัดการผลผลิตช่วงที่ออกผลมาก 6. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรและกรมส่งเสริมการเกษตรทำการติดตาม และสรุปผลการดำเนินงาน เสนอต่อคณะทำงานเพื่อพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อหามาตรการรองรับปัญหาผลไม้อีกาคาดกต่ำและนำข้อมูลไปวางแผนบริหารจัดการผลไม้ภาคตะวันออกต่อไป

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตร ขอให้เกษตรกรเก็บผลผลิตที่แก่ตามอายุเพื่อคุณภาพ



ผลผลิตของไม้ผลภาคตะวันออก โดยเน้นให้มีสัดส่วนผลไม้คุณภาพดีเพิ่มมากขึ้น เพื่อเป็นการรักษามาตรฐานการผลิตคุณภาพที่เหมาะสมกับผู้บริโภคและความต้องการของตลาด หากเกษตรกรพบปัญหาผลผลิตส่วนเกินหรือปัญหาการจำหน่ายผลผลิต ขอให้แจ้งหน่วยงานในพื้นที่ เช่น สำนักงานเกษตรจังหวัด/อำเภอได้ทันที เพื่อจะได้ให้ความช่วยเหลือในการบรรเทาปัญหาอย่างใกล้ชิด.



## พิธีขอมใหญ่พระราชพิธีพืชมงคล

เมื่อเวลา 07.00 น. วันที่ ๘ พ.ค. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีพิธีขอมใหญ่งานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ (วันไถหว่าน) ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง โดยมีนายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้นำหน้าที่พระยาแรกนา เทพคู่หามทอง เทพคู่หามเงิน และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานฝ่ายต่าง ๆ เข้าร่วมในการขอมใหญ่ เนื่องด้วยในปี ๒๕๕๘ ปฏิทินหลวงกำหนดให้วันพุธที่ 13 พ.ค. ๒๕๕๘ เป็นวันพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ถือเป็นพระราชพิธีที่สำคัญและสืบทอดมาแต่โบราณ เพื่อทำขวัญธัญญาหารพืชพันธุ์ สร้างความเชื่อมั่นเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เกษตรกรไทย ในการประกอบอาชีพการเกษตรและถือเป็นเวลาเหมาะสมในการลงมือปลูกข้าวของฤดูกาลทำนาปีนี้ นายชวลิต กล่าวถึงพันธุ์ข้าวที่ใช้ในงานพระราชพิธีว่า นำมาจากแปลงนาในสวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ที่โปรดเกล้าฯ ให้กรมการข้าวจัดทำขึ้น เพื่อเก็บเกี่ยวเป็นพันธุ์ข้าว ทรงปลูกพระราชทาน สำหรับไว้ใช้ในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ โดยเฉพาะปีนี้ มีเมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือกนำเข้าในพระราชพิธี น้ำหนักรวม 2,๐๑๖ กิโลกรัม

ประกอบด้วย ข้าวนาสวน ๘ พันธุ์ อาทิ ปทุมธานี ๑ สังข์หยดพัทลุง ขาวดอกมะลิ 105 กข 49 กข 41 กข 31 กข 47 กข ๖ ข้าวไร่ ๓ พันธุ์ ดอกพะยอม ชิวแม่จัน และลิ้มหัว โดยมีส่วนหนึ่งใช้หว่านในระหว่างพิธี และจัดเป็นพันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทาน บรรจุใส่ซองขนาดเล็ก เพื่อจัดส่งให้จังหวัดต่าง ๆ สำหรับใช้แจกจ่ายแก่เกษตรกรรับไปเป็นมิ่งขวัญและสิริมงคล ในการประกอบอาชีพ ตามพระราชประสงค์ ปลูกไว้ทำพันธุ์ในฤดูกาลปี ๒๕๕๘ เพื่อเป็นต้นตระกูลของพืชพันธุ์ดีเผยแพร่สู่เกษตรกรทั่วประเทศ.

# แนะปรับโครงสร้างภาคเกษตร ชี้ทางรอดวิกฤติแรงงานไทย..



ณ วันนี้ เชื่อได้เลยว่า... คนไทยกว่า 80% ที่ส่วนใหญ่เป็นพี่น้องเกษตรกร ทำไร่ทำนา ทำสวน ทำการประมง เลี้ยงสัตว์ ที่เป็นแรงงานภาคเกษตร แทบจะมีน้อยคนนักที่ตื่นตัว!! ใฝ่ใจ หรือให้ความสำคัญกับการเปิดเออีซี หรือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือบางคนแทบไม่รู้ด้วยว่าเออีซีคืออะไร มีผลกระทบต่ออะไรกับตัวเอง กับสังคม หรือประเทศชาติ

นอกจากนี้ พี่น้องเกษตรกรไทยกลับกลายเป็นผู้สูงอายุ มีการศึกษาไม่สูงมากนัก แกรมยังทำมาหากินอยู่บนผืนดินที่เสื่อมสภาพ ไร้ซึ่งเทคโนโลยี ต้องพึ่งพิงฝนฟ้าเทวดาเป็นหลัก หน้าไหนแล้งหนักก็ไม่มีรายได้ หน้าไหนฝนตกหนักก็ไม่มีรายได้ สุดท้ายต้องกลายเป็นหนี้ บางรายเป็นหนี้จนตัวตายก็มีตัวอย่างให้เห็น เพราะไม่สามารถขายผลผลิตมาเลี้ยงชีพให้เงินหน้าต่อสูกับชีวิตต่อไปได้

ทุกวันนี้ ขนาคเออีซี ยังไม่มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการ แต่ก็ปรากฏว่ามีการจ้างแรงงานต่างด้าวจำนวนมาก โดยเฉพาะแรงงานในภาคเกษตรที่มีมากกว่า 8 แสนคนทีเดียว ซึ่งเรื่องนี้...ถือเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง เพราะเมื่อเปิดเออีซี การเคลื่อนย้ายแรงงานจะทำได้โดยเสรี และเมื่อถึงเวลานั้นพี่น้องเกษตรกรไทยจะได้รับผลกระทบทันที

“ดร.ยงยุทธ แฉล้มวงษ์” ผู้อำนวยการวิจัยด้านการพัฒนาแรงงานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือทีดีอาร์ไอ บอกว่า ที่ผ่านมา มีการพูดถึงผลกระทบจากการเปิดเออีซีกับภาคเกษตรของไทยไม่มากนัก ทั้งที่ภาคเกษตรไทยเป็นแหล่งวัตถุดิบเป็นต้นน้ำที่สำคัญ สำหรับการแปรรูปอุตสาหกรรมเกษตร ที่ถือว่าเป็นอุตสาหกรรมที่เป็นดาวเด่นของประเทศ และยังเป็นแหล่งจ้างงานในภาคอุตสาหกรรมผลิตมากที่สุดเกือบ 1.5 ล้านคน

แม้ว่าภาคการเกษตร จะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศเพียง 8.32% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศหรือจีดีพี ไม่สามารถเทียบเท่ากับภาคอุตสาหกรรมและบริการได้ก็ตาม แต่ด้วยความจริงที่ว่า...ภาคเกษตรไทยเป็นผู้ที่ทำมาหากินอยู่บนผืนดินมากกว่า 120 ล้านไร่ แกรมยังกระจายไปทั่วประเทศ หรือมากกว่า 35% ของการจ้างงานของประเทศ จึงทำให้ “ภาคเกษตร” กลายเป็นตลาดแรงงานที่ใหญ่ที่สุดของประเทศในเวลานี้ แม้ว่าเมื่อเทียบกับ 10 ปีก่อน แรงงานจะลดลงไปกว่า 1.5 ล้านคนหรือลดลงไปประมาณ 1% ก็ตาม

แต่ทว่า...ในความเป็นจริงแล้ว แรงงานภาคเกษตรก็ยังมียูเป็นจำนวนมาก ที่สำคัญยังกลายเป็นแรงงานที่มีรายได้ต่ำที่สุด! เพราะด้วยผลผลิตที่มีไม่แน่นอน เยอะบ้าง น้อยบ้าง แล้วแต่เทวดาฟ้าฝนจะเมตตา แกรมยังเป็นผลผลิตที่เน่าเสียได้ง่าย ไม่คงทนถาวร จึงมีความเสี่ยง และที่สำคัญอีกเรื่อง คือ ราคาผลผลิตที่ออกมายังคงต่ำผันผวนตลอดเวลา รวมถึงเกษตรกรไทยเองส่วนใหญ่ยังขายผลผลิตขั้นต้นเป็นหลัก ไม่ได้แปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มกันเท่าใดนัก





นอกจากนี้ ชาวมา ชาวสวน ชาวไร่ ในเวลานี้ ต่างมีอายุมากขึ้น โดย 43% ของเกษตรกรไทย ส่วนใหญ่มีอายุมากกว่า 50 ปี รวมทั้งเป็นกลุ่มที่มีการศึกษาค่ำ โดยมีผู้จบประถมศึกษาหรือต่ำกว่ามากกว่า 74% ที่เดียว แล้วยังทำกินบนผืนดินที่เสื่อมสภาพลงทุกปีมีการใช้เทคโนโลยีต่ำทำให้เกษตรกรไทยในเวลานี้ตกอยู่ใน "วงเวียนของความยากจน" มีคุณภาพชีวิตตกต่ำ

ที่น่าสนใจอีกเรื่อง คือ อาชีพเกษตรกร กลายเป็นอาชีพที่แรงงานรุ่นใหม่ไม่สนใจ กลายเป็นตลาดแรงงาน 3 D คือ...ทำงานยาก ลำบาก... ค่ำค้ายและ...อันตราย ทำให้คนทำงานภาคเกษตรลดน้อยลงมากจนต้องหันไปพึ่งพาแรงงานรับจ้างมากขึ้นซึ่งต้องเผชิญกับปัญหาถูกจ้างในภาคการเกษตรที่เป็นคนไทยที่เหลืออยู่เพียง 1.5 ล้านคนเศษ ไม่เพียงพอ และมีค่าจ้างเฉลี่ยต่ำที่สุดประมาณ 5,000 บาทต่อเดือน เทียบแรงงานนอกภาคเกษตรซึ่งมีรายได้มากกว่าเดือนละ 11,000 บาท รวมทั้งต้องเผชิญกับปัญหางานที่หนักงานไม่แน่นอนและไม่มีความ

รองรับเป็นส่วนใหญ่ ขณะที่แรงงานใหม่ ๆ สนใจทำงานนอกภาคเกษตรมากกว่า

ด้วยเหตุนี้ไทยจึงต้องนำเข้าแรงงานต่างด้าวเพิ่มขึ้นทุกวัน โดยเฉพาะในระดับล่าง ที่ขณะนี้ก็มีเกือบ 3 ล้านคนแล้ว ซึ่งส่วนใหญ่หรือ 95% เป็นแรงงานทักษะต่ำ ซึ่งจากจำนวนแรงงานต่างด้าวที่ขึ้นทะเบียนในปี 58 พบว่า มีแรงงานภาคเกษตรถึง 22% หรือ 858,877 คน จากแรงงานต่างด้าวทักษะต่ำทั้งหมดที่ไทยผ่อนผันให้ทำงานจากประเทศในอาเซียนคือ เมียนมาร์ ลาว กัมพูชา

เรื่องนี้...เป็นเรื่องที่น่ากลัว หากไทยยังไม่ปรับโครงสร้างภาคเกษตรโดยใช้เครื่องจักรกลมาทดแทนแรงงานมากขึ้นการพึ่งพาแรงงานต่างด้าวในอนาคต หรือในอีก 8 ปีข้างหน้า หรือในปี 64 แรงงานต่างด้าวอาจถึง 4 ล้านคน โดยที่ในภาคเกษตรอาจมีมากกว่า 8 แสนคนก็เป็นไปได้

คำถาม? คือ ไทยจำเป็นต้องพึ่งพิงแรงงานต่างด้าวมากมาย





ขนาดนี้หรือไม่ ขณะที่การรวมตัวกันเป็นเออีซี ก็เป็นที่แน่นอนว่า ทุกประเทศสมาชิกโดยเฉพาะเพื่อนบ้านย่อมมีการพัฒนา ย่อมเติบโตตามกันไป ด้วยเช่นกัน เมื่อถึงเวลานั้น บรรดาแรงงานต่างด้าว ย่อมเลือกที่จะกลับไปใช้ชีวิตไปทำงานที่บ้านเกิด มากกว่าที่จะยอมทนทำงานที่ไทยอีกต่อไป ขณะเดียวกันคนที่มีความรู้ความสามารถอีกระดับหนึ่ง ที่เข้ามาอยู่ในไทย ก็อาจเดินทางกลับประเทศ เพราะได้ค่าจ้างมากกว่า เมื่อถึงเวลานั้นเรื่องของ “สมองไหล” อาจเป็นปัญหาใหญ่สำหรับไทยก็ได้

ดร.ชยยุทธ บอกด้วยว่า การจะทำให้ภาคเกษตรไทยมีอนาคตเป็นแหล่งพึ่งพาทำมาหากิน และอยู่ได้อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้นั้นจำเป็นต้องมีการปรับโครงสร้างภาคเกษตรอย่างจริงจัง ซึ่งทำได้หลายรูปแบบตามความเหมาะสม เช่น การนำโมเดล “เกษตรกรรมครบวงจร” มาใช้ในพื้นที่ที่มีข้อมูลสนับสนุนชัดเจนมีการรวมตัวของเกษตรกรร่วมคิดร่วมทำร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชนที่มีความชำนาญเพื่อสร้างผลผลิตเกษตรต้นทางที่มีคุณภาพ ให้เป็นไปตามหลักการทำการเกษตรที่ดีซึ่งช่วยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจที่แข่งขันได้

นอกจากนี้ การนำแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ มาใช้ในการส่งเสริมเกษตรกรที่ทำเกษตรทางเลือกอื่น ๆ ให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น ด้วยเป้าหมายเพื่อสร้างรายได้ลดรายจ่าย และลดการพึ่งพาแรงงานการดูแลด้านสวัสดิการสังคม การอยู่อย่างมีศักดิ์ศรี รวมไปถึงการสร้าง “ยูวเกษตรกร” หรือเกษตรกรรุ่นใหม่ ที่เป็นสมาร์ท ฟาร์มเมอร์ ให้มากขึ้นเพื่อมาทดแทนแรงงานในภาคเกษตรที่สูงอายุก็ถือเป็นหนทางที่ดีสำหรับการพัฒนาแรงงานของไทย เช่นเดียวกับการสนับสนุนการใช้เครื่องจักรกลช่วยผ่อนแรง สำหรับแรงงานเกษตรสูงอายุที่ยังคงทำงานอยู่เพื่อให้สามารถทำเกษตรต่อไปได้

สุดท้าย...การใช้แรงงานต่างด้าวนั้น ควรใช้เท่าที่จำเป็นภายใต้กฎหมายและการดูแลที่ไม่ต่างจากแรงงานไทย เพราะไม่เช่นนั้น การใช้แรงงานต่างด้าวจำนวนมาก ๆ อาจกลายเป็นปัญหาความมั่นคงที่ไทยอาจต้องแก้ไขไม่รู้จบก็เป็นไปได้!!

**กิมเศรษฐกิจ**

## ชงรัฐทำสัญญาขายข้าวเงิน-ฟิลิปปินส์

1 | นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยว่า ไตรมาสแรกปี 2558 ไทยส่งออกข้าวได้ประมาณ 2.6 ล้านตัน ต่ำกว่าเป้าหมายที่วางไว้ เนื่องจากเศรษฐกิจโลกชะลอตัวเงินบาทแข็งค่า ระบุว่าไทยมีสต็อกข้าวสูงถึง ประมาณ 10 ล้านตัน และการแข่งขันราคาค่อนข้างสูง เช่น ราคาข้าวอินเดียต่ำกว่าไทย 40 เหรียญสหรัฐต่อตัน ทำให้ยอดส่งออกเพิ่มถึง 40% จึงมีผลให้ตลาดหลักแอฟริกาหันซื้อข้าวจากอินเดียและเวียดนามมากขึ้น

ขณะนี้ราคาข้าวไทยเฉลี่ยประมาณ 390-395 เหรียญสหรัฐต่อตัน ราคาข้าวอินเดีย ประมาณ 360-365 เหรียญสหรัฐต่อตัน และราคาข้าวเวียดนาม ประมาณ 350-355 เหรียญสหรัฐต่อตัน จึงทำให้ไทยเสียเปรียบประเทศคู่แข่ง และกระทบต่อเป้าหมายส่งออกทั้งปี 10 ล้านตัน มีโอกาสลดลงประมาณ 10-15% เหลือประมาณ 8-8.5 ล้านตัน ส่วนตัวเลข

ทางการจะทบทวนอีกครั้งหลังไตรมาส 2

นายชูเกียรติ กล่าวว่า สถานการณ์ส่งออกข้าวได้ลดลง อาจทำให้ไทยต้องเสียแชมป์ส่งออกข้าวให้กับประเทศอินเดีย จากถูกชิงตลาดแอฟริกาให้กับอินเดีย แต่ก็จะได้ชดเชยจากกรณีไทยเร่งทำสัญญาและส่งมอบข้าวให้รัฐบาลจีนและขณะประมูลขายข้าวให้ฟิลิปปินส์

นายบุญฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เตรียมลงพื้นที่แหล่งปลูกปาล์ม ทั้งจังหวัดกระบี่ สุราษฎร์ธานี และชุมพร หารือว่าราชการจังหวัดเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาราคापาล์มตกต่ำ ทั้งนี้ ยืนยันว่า ดูแลทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการจัดประกวดรางวัล Excellent Logistics Management Award หรือ ELMA 2015 ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 9 เพื่อคัดเลือก

ผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ ในวันจันทร์ที่ 11 พ.ค.58 เวลา 14.00-15.30 น. ณ ห้องประชุม 30410 ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

ทั้งนี้ ภายในงานยังมีการเสวนาหัวข้อ "ก้าวสำคัญ อันทรงคุณค่า" สู่ความเป็นเลิศด้านบริการโลจิสติกส์ โดย น.ส.จตุพร วัฒนสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักธุรกิจบริการและโลจิสติกส์การค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ นายจิรภัทร ธนโชติเกียรติ ผู้แทนสภาผู้ขนส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยและคณะกรรมการตัดสินรางวัล ELMA 2015 และนายเทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้รับรางวัล ELMA2014 ที่จะมาร่วมให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการที่สนใจสมัครเข้าร่วมประกวดรางวัล ELMA 2015 อีกด้วย

## ส่งออกข้าวไตรมาสแรกต่ำกว่าเป้า แนะรัฐเร่งทำสัญญาขายจีน-บราซิล

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกิตติมศักดิ์ สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยว่า ไตรมาสแรกปี 2558 ไทยส่งออกข้าวได้ปริมาณ 2.6 ล้านตัน ต่ำกว่าเป้าหมายที่วางไว้ เนื่องจากเศรษฐกิจโลกชะลอตัว เงินบาทแข็งค่า รัฐบาลไทยมีสต็อกข้าวสูงถึง 10 ล้านตัน และการแข่งขันราคาค่อนข้างสูง เช่น ราคาข้าวอินเดียต่ำกว่าไทย 40 เหรียญสหรัฐต่อตัน ทำให้ยอดส่งออกเพิ่มถึง 40% จึงมีผลให้ตลาดหลักแอฟริกาหันซื้อข้าวจากอินเดียและเวียดนามมากขึ้น

“ขณะนี้ราคาข้าวไทยเฉลี่ยตันละ 390-395 เหรียญสหรัฐ ราคาข้าวอินเดียตันละ 360-365 เหรียญสหรัฐ

และราคาข้าวเวียดนามตันละ 350-355 เหรียญสหรัฐ จึงทำให้ไทยเสียเปรียบประเทศคู่แข่ง และกระทบต่อเป้าหมายส่งออกทั้งปีที่ 10 ล้านตัน มีโอกาสลดลง 10-15% เหลือ 8-8.5 ล้านตัน ส่วนตัวเลขทางการจะทบทวนอีกครั้งหลังไตรมาส 2”

นายชูเกียรติกล่าวว่า สถานการณ์ส่งออกข้าวได้ลดลง อาจทำให้ไทยต้องเสียแชมป์ส่งออกข้าวให้กับประเทศอินเดีย จากถูกชิงตลาดแอฟริกาให้กับอินเดีย แต่ก็จะได้ชดเชยจากกรณีไทยเร่งทำสัญญาและส่งมอบข้าวให้รัฐบาลจีนและชนะประมูลขายข้าวให้ฟิลิปปินส์



# ส่งออกไก่โต 8%

**กว่า 10 ล้านตัว**

94

การส่งออกไก่สดแช่เย็นแช่แข็งและแปรรูปในไตรมาสแรก (ม.ค.-มี.ค.)ปี 2558 มีปริมาณราว 140,000 ตัน หรือเพิ่มขึ้น 20% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน คิดเป็นมูลค่า 567 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเพิ่มขึ้น 8.3% โดยมีตลาดหลักอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น สหราชอาณาจักร เนเธอร์แลนด์ สวิส และสิงคโปร์ ทั้งนี้ ตลาดที่มีอัตราการขยายตัวสูง ได้แก่ แอฟริกาใต้ เพิ่มขึ้น 180% มาเลเซีย 170% และกัมพูชา 100% เนื่องจากผู้ซื้อมั่นใจศักยภาพการผลิต การเกษตร และบุคลากรไทย ความประณีตในการตัดแต่งเนื้อไก่เป็นที่ยอมรับ

ของนานาชาติ ปีนี้คาดว่าจะส่งออกไก่ทั้งหมดราว 620,000 ตัน เพิ่มขึ้น 5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีมูลค่าประมาณ 2,570 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (83,500 ล้านบาท) แบ่งเป็นไก่แปรรูป 430,000 ตันและไก่สด 190,000 ตัน โดยไทยได้กำหนดกลยุทธ์เชิงรุก



ด้วยการเจรจาต่อรองเรื่องมาตรการกีดกันทางการค้ากับประเทศผู้นำเข้าโดยใช้ประโยชน์จากเวทีการค้าโลก การสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัย จากใช้วัตถุดิบ การสร้างความแตกต่างระหว่างสินค้าคู่แข่ง การกระจายผลิตภัณฑ์สู่ร้านอาหารไทยในต่างประเทศ

นอกจากนี้ ยังรอข่าวดีจากผลการผลักดันร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเปิดตลาดไก่ในตลาดเกาหลีใต้ คาดว่าน่าจะเปิดตลาดได้ประมาณเดือนมิถุนายน 2558 นี้ รวมถึงการเร่งเปิดตลาดใหม่ที่มีศักยภาพ อาทิ ตะวันออกกลาง โดยรอวันนัดพบของอิหร่านกับผู้ประกอบการไทยและตรวจโรงงาน ขณะที่รัสเซียมีการเปิดตลาดแล้ว รอเพียงการอนุญาตนำเข้าจากทางการรัสเซีย

นับเป็นอีกหนึ่งสินค้าที่เติบโตได้ในช่วงกำลังซื้ออ่อนแรง

**● ประมงประชุม :** ที่ห้องประชุมศาลากลางไทย สมาคมการประมงแห่งประเทศไทย เมื่อ ๘ พ.ค. มีการประชุมใหญ่สามัญครั้ง/2558 สะท้อนปัญหาผลกระทบ ในการทำประมง จากคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ แห่งชาติ (หน.คสช.) เรื่องการแก้ไขปัญหาการทำ การประมงผิดกฎหมาย เพื่อทำเป็นข้อเสนอต่อนายกรัฐมนตรี ผ่านผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะหัวหน้าศูนย์บัญชา การแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย โดยตัวแทน จากกองทัพเรือ กรมเจ้าท่า และกรมประมง เข้าร่วม รับฟัง สมาชิกสมาคมส่วนใหญ่ต่างเห็นพ้องกันว่าคำสั่ง หน.คสช. เป็นคำสั่งที่ทำให้ผู้ประกอบการเรือประมง ได้รับความเดือดร้อนอย่างมาก เนื่องจากมีโทษที่หนัก สำหรับเรือที่ผิดกฎหมายที่ไม่มีใบอนุญาตจับปลา ทำให้ผู้ประกอบการเรือประมงส่วนใหญ่กังวลและ ไม่กล้าออกเรือ ทั้งยังเรียกร้องให้รัฐบาลช่วยเหลือค่า ใช้จ่ายในการติดตั้งระบบติดตามเรือ (วีเอ็มเอส) และ ขอให้มีการแก้ไขกฎหมายอนุญาตให้แรงงานข้ามชาติ ประกอบอาชีพได้เรือแทนคนไทยได้ เนื่องจากขณะนี้ ไม่มีแรงงานชาวไทยสนใจทำงานในตำแหน่งได้เรือ ถ้ารัฐบาลไม่แก้ปัญหารเรือประมงทุกลำอาจต้องจอดอยู่ เฉพาะเพราะไม่มีทางเลือกอื่น นายภูเบศ จันทนิมิ นายก สมาคมการประมงแห่งประเทศไทย และ น.ส. วิภาศิริ-บุญญาวงศ์ ประธานสหกรณ์ประมงแม่กลอง จ.สมุทร-สงคราม กล่าวว่ายอยากให้รัฐบาลช่วยผ่อนปรนและ หาทางแก้เรื่องการออกใบอนุญาตให้เรือทุกลำ ทำประมงได้อย่างถูกกฎหมาย ถ้ารัฐบาลไม่แก้ปัญห าเรือประมงทุกลำอาจจะต้องจอดอยู่เฉยๆ เพราะไม่ มีทางเลือกอื่น

## อยุธยาปล่อยปลา คืนชีวิตสู่แม่น้ำ เฉลิมพระเกียรติ

นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยนางสมทรงพันธ์ เจริญวรกุล นายประมวล มีแป้น ประมง จ.พระนครศรีอยุธยา นายศักราช อัมวงษ์ นายกองจัดการบริหารส่วนตำบล (อบต.) เกาะเรียน นายไพศาล สังข์มงคล เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลาจำนวน 500,000 ตัว ลงแม่น้ำเจ้าพระยา ที่ทำนน้ำวัดทรงกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์

โดย จ.พระนครศรีอยุธยา ร่วมกันหน่วยงานกรมประมง จัดปล่อยพันธุ์ปลา และกุ้ง ลงแหล่งน้ำสาธารณะ ในช่วงปี 2557-2558 แล้วหลายครั้งแล้ว รวมกว่า 5 ล้านตัว เช่น ที่ทำนน้ำสุนัษีลปาศีพวงไทร ด้วย เพราะว่ามีพื้นที่มีแม่น้ำสายสำคัญของประเทศถึง 4 สาย ได้แก่ แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำน้อย แม่น้ำป่าสัก แม่น้ำลพบุรี และลำคลองขนาดใหญ่อีกหลายร้อยคลอง

นอกจากนี้ยังได้ปลูกต้นไม้และแจกกล้าพันธุ์ไม้มงคล เช่น ต้นพุด ต้นขนุนฯ จำนวน 1,200 ต้น เพื่อให้ผู้นำชุมชนนำไปปลูกตามหมู่บ้านชุมชนอีกด้วย



# มติสนช. ถอด บุญทรง-ภูมิ

สั่งเว่ยโก่งข้าว 'จีทูเจียะ'  
แตกแถวคัดค้าน 6 เสียง  
ถูกตัดสิทธิ์การเมือง 5 ปี  
อดีตอธิบดีโดนพ่วงด้วย

ตามคาด มติ สนช. สอยยกแก๊งโก่งข้าวจีทูจี ถอด 2  
อดีต รมต.เพื่อไทย "บุญทรง-ภูมิ" แต่มีแตกแถวคัดค้าน  
ถอดถอน 6 เสียง ด้าน "มนัส-อดีตอธิบดีกรมการค้า"  
ไม่รอดถูกถอดด้วย พร้อมตัดสิทธิ์การเมือง 5 ปี จับตา  
250 ส.ส. คิวต่อไป "ป.ป.ช." จ่อขง สนช. ● อ่านต่อหน้า 10



▲ มติถอด...ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ลงมติล้มในชุดฯ ผลปรากฏว่า สนช.มีมติถอดถอนนายบุญทรง เตรียมพร้อม นายภูมิ  
สารผล นายมนัส สร้อยพลอย เพื่อตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี คดีที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิดกรณีทุจริตจำหน่ายข้าวจีทูจีปลอม

## มติสนช.

(ต่อจากหน้า 1)

เชือดปมแก้ รธน. ต่อทันที ส่วน "วรงค์" ช็อกใจ สนช. แดกแถว ลงมติไม่ถอดถอน-งดออกเสียง ชัดหลักฐานชัดเจนนี้ ยิ่งแยกแยะถูก-ผิดไม่ออก จึงสั่งกรมประมง เมื่อวันที่ 8 พ.ค.58 ที่รัฐสภา มีการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เพื่อลงมติว่าจะถอดถอนหรือไม่ถอดถอน นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายภูมิ สาระผล อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ และนายมนัส สร้อยพลอย อดีตอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ออกจากตำแหน่ง ตามมาตรา 6 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว พ.ศ.2557 ประกอบมาตรา 56(1) และมาตรา 58 แห่ง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 กรณีรับยักยอกทรัพย์สินของรัฐในโครงการรับจำนำข้าว โดยมีนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน สนช. ทำหน้าที่ประธานในการประชุม พร้อมชี้แจงขั้นตอนการลงมติว่า สมาชิกแต่ละคนจะกากบาทในบัตร 3 ไม้ว่าจะถอดถอนหรือไม่ถอดถอน และเพื่อความเรียบร้อยในการตรวจสอบขอให้สมาชิกลงลายมือชื่อรับรองในการรับบัตรด้วย หากสมาชิกไม่กากบาทหรือเขียนข้อความลงในบัตร จะถือเป็นบัตรเสียและห้ามสมาชิกนำบัตรออกนอกห้องประชุม ส่วนขั้นตอนการนับคะแนน คณะกรรมการจะชานเชื่อว่าถอดถอนหรือไม่ถอดถอนพร้อมบัตรด้วย

ภายหลังการลงคะแนนของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน สนช. ชี้แจงว่า มีสมาชิกเข้าร่วมประชุม 190 คน ลงมติถอดถอน นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 180 เสียง ไม่ถอดถอน 6 เสียง และไม่ลงคะแนน 4 เสียง ส่วนนายภูมิ สาระผล อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่ประชุมลงมติถอดถอน 182 เสียง ไม่ถอดถอน 5 เสียง ไม่ลงคะแนน 2 เสียง บัตร

เสียง 1 ใบ และที่ประชุมลงมติถอดถอนนายมนัส สร้อยพลอย อดีตอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ 158 เสียง ไม่ถอดถอน 25 เสียง ไม่ลงคะแนน 6 เสียง สุปว่า ที่ประชุมสนช.ลงมติถอดถอนบุคคลทั้งสามในคดีทุจริตขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ หรือจีทูจี เนื่องจากได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 5 ของสมาชิกที่มีอยู่ในห้องประชุม จากนั้นจะแจ้งมติ สนช.ให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) ผู้กล่าวหา รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป และบุคคลทั้งสามจะถูกตัดสิทธิทางการเมือง 5 ปี

ด้าน น.พ.วรงค์ เดชกิจวิกรม อดีต ส.ส.พิษณุโลก พรรคประชาธิปัตย์ โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กระบุว่า ผลการลงมติถอดถอนทั้ง 3 ท่าน ในคดีทุจริตการระบายข้าวแบบจีทูจีก็เป็นไปตามคาดหมาย นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ ถูกถอดถอน 180 คะแนน ไม่ถอดถอน 6 คะแนน งดออกเสียง 4 คะแนน นายภูมิ สาระผล ถูกถอดถอน 182 คะแนน ไม่ถอดถอน 5 คะแนน งดออกเสียง 2 คะแนน นายมนัส สร้อยพลอย ถูกถอดถอน 158 คะแนน ไม่ถอดถอน 25 คะแนน งดออกเสียง 6 คะแนน นั่นคือมีมติถอดถอนทั้ง 3 ท่าน ประเด็นสำคัญคือหลักฐานต่างๆ ในการทุจริตแบบจีทูจีมีความชัดเจนมาก จนผู้ถูกกล่าวหาทั้งสามท่านไม่สามารถชี้แจงหรือหักล้างได้ แม้แต่ครั้งหนึ่งจะมีการลงมติถอดถอนทั้งสามท่าน สิ่งที่สำคัญจะต้องตั้งคำถามไปที่ท่าน สนช.ที่ งดออกเสียง หรือลงมติไม่ถอดถอนว่า หลักฐานการทุจริตชัดเจนมากขนาดไหน และสร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงต่อชาติ ท่านยังไม่สามารถแยกแยะสิ่งถูก-ผิดได้เลยหรือ

ส่วนนายบ้านเทพ กล้านรงค์ ราษฎร ประธาน ปปช. กล่าวถึงความคืบหน้าในการดำเนินการส่งสำนวนคดีถอดถอนอดีต ส.ส. 250 ราย กรณีแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญประเด็นที่ 6 ส.ว. ให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ว่า หลังจากคดีถอดถอนนายบุญทรง เตริยาภิรมย์ อดีต รัฐมนตรีช่วยว่าการพาณิชย์ นายภูมิ สาระผล อดีต รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ และ นายมนัส สร้อยพลอย อดีต อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ออกจากตำแหน่ง กรณีผู้กล่าวหาทุจริตการระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) ในโครงการรับจำนำข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็จะมีการประสานกับทาง สนช.ว่าจะให้เราส่งเรื่องดังกล่าวตอนไหน ซึ่งเราก็ส่งได้เลยเพราะหลักฐานต่างๆ ก็เรียบร้อยแล้วแล้ว ซึ่งคาดว่าจะส่งในเร็วๆ นี้